

ด่วนที่สุด

ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๕๔๘



ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดสกลนครได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า สำนักงาน ก.พ. มีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำกรปกครองอำเภอ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งกรณีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งนักวิชาการพิเศษระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดที่ทำกรปกครองอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ที่ทำกรปกครองอำเภอจัดทำข้อมูลข้างต้นและจัดส่งข้อมูลให้กรมการปกครองผ่านระบบแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร. ๐ ๔๒๗๑ ๑๔๖๑

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๒.๒/ก๕๑๓๕๗

ถึง ที่ทำการปกครองจังหวัด ทุกจังหวัด



<input checked="" type="radio"/> ปก (1)
<input type="radio"/> ผ.ค.ม. ()
<input type="radio"/> กง. ()
<input type="radio"/> นิติกร ()

ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี
เลขที่ ๕๕๐๐
วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๗
เวลา

ด้วยกรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่ามีความประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองอำเภอ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการยุบเลิกตำแหน่งกรณีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้แจ้งให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ จัดทำข้อมูลข้างต้นและจัดส่งข้อมูลให้กรมการปกครองผ่านระบบแบบสำรวจข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ กรมการปกครองได้มอบหมายให้นายเกรียงไกร เตชะวรังกุล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙๗ ๙๙๐๙ เป็นผู้ประสานงาน



กองการเจ้าหน้าที่
ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๙๖๐๒

QR Code สำหรับกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ Google Form



แบบสำรวจข้อมูลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้าง ของที่ทำการปกครองอำเภอ

คำชี้แจง - 1. กรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.พ. ว่าขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างของอำเภอ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาการขอยกเว้นหลักเกณฑ์การยุบเลิกตำแหน่ง กรณีการขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งนักวิชาการพิเศษ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพิจารณาของ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ของสำนักงาน ก.พ. และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเรื่องดังกล่าวมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จึงขอความร่วมมืออำเภอกรอกข้อมูลงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดของอำเภอทั้งงบลงทุนและงบดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ลงในแบบสำรวจ Google Form และจัดส่งข้อมูลให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผ่าน Google Form กรณีไม่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นายเกรียงไกร เตชะวรกุล ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ 087-5979909

2. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง

3. งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

1 จังหวัด (ระบุชื่อจังหวัดโดยไม่ต้องใส่คำว่าจังหวัด เช่น จังหวัดพิจิตร ให้ระบุแค่ พิจิตร)

2 อำเภอ (ระบุชื่ออำเภอโดยไม่ต้องใส่คำว่าอำเภอหรือที่ทำการปกครองอำเภอ เช่น อำเภอเวียงชัย ให้ระบุแค่ เวียงชัย)

3 งบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ให้ระบุจำนวนงบลงทุนทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)

- 4 งบดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ให้ระบุจำนวนงบดำเนินงานทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณว่าได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)
-
- 5 งบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ให้ระบุจำนวนงบลงทุนทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณว่าได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)
-
- 6 งบดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ให้ระบุจำนวนงบดำเนินงานทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณว่าได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)
-
- 7 งบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ให้ระบุจำนวนงบลงทุนทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณว่าได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)
-
- 8 งบดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ให้ระบุจำนวนงบดำเนินงานทั้งหมดที่อำเภอได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องจำแนกแหล่งงบประมาณว่าได้รับจัดสรรจากหน่วยงานใด)
-

เนื้อหานี้ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google

Google ฟอรัม